

เรื่องวัว

(บรรยายทางโทรทัศน์ช่อง ๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๐๔)

โดย

นายยอด วัฒนสินธุ์

สวัสดิ์ท่านผู้ชมที่เคารพ

ในรายการธรรมชาติวิทยาสำหรับคน จะได้พูดถึงเรื่องวัว ตามปกติถ้าจะพูดถึงเรื่องสัตว์อะไรสักอย่างเราก็ควรจะบอกชื่อทางภาษาวิทยาศาสตร์เสียด้วยว่า ในภาษาวิทยาศาสตร์นั้นเรียกว่าอย่างไร

วัวจัดอยู่ใน	Phylum Chordata	มีไขสันหลัง
	Subphylum Vertebrata	มีกระดูกสันหลัง
	Class Mammalia	เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
	Subclass Eutheria	มีรกเมื่ออยู่ในครรภ์
	Order Ungulata	เป็นสัตว์เท้ามีกีบ
	Suborder Artiodactyles	เป็นสัตว์กีบคู่
	Family Bovidae	เขาเป็นโพรง
	Genus Bos	
	Species indicus (ถ้าไม่หนอก จัดอยู่ในพวก Bos Taurus)	

วัวพันธุ์เมืองของไทยเราจัดอยู่ในพวก Bos indicus

กำเนิดของวัว

วัวเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่กำเนิดมาในโตกตงแต่ดึกดำบรรพ์ อย่างเดียวกับมนุษย์เรา หรือสัตว์อื่น ๆ และได้วิวัฒนาการมาเป็นลำดับจนมีร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม มีรูปร่างอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ เวลานี้ยังมีวัวป่าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มนุษย์เริ่ม

จับวัวมาเพียงประมาณกว่า ๕๐๐๐ ปีมาแล้ว ในคอนต้นคงจะจับมาเพียงไว้เพื่อกินเนื้อ ต่อ
 มาวัวถูกหัดให้ทำงานและถูกแบ่งนมต้มไว้ให้ลูกมันกินเป็นอาหารของคน เมื่อคนได้เป็นเจ้าของ
 ของวัวแล้ววัวก็เป็นที่รักดีของคนต่งแต่ขึ้นมา ความมั่งมีของคนสมัยโบราณเขาวัดกันด้วย
 จำนวนวัวที่มีอยู่ ชาวโรมันใช้วัวเป็นหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เห็นได้จากภาษา
 โรมันเรียกเงินว่า Pecunia ซึ่งมาจากคำว่า Pecus ซึ่งแปลว่าวัวนั่นเอง วัวคือเงิน เงิน
 คือวัว ในสมัยโบราณจนถึงบัดนี้ หรือจะเรียกว่า วัวคือตัวเงินตัวทองก็เห็นจะไม่ผิด ทุก
 วัวในอินเดียชาวฮินดูยกย่องวัวว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ใครทำอันตรายแก่วัวถือเป็นบาป

ธรรมชาติของวัว

วัวเป็นสัตว์ดีเท้ามกับคน เพียงถูกดุดนมน มีเดอดอน เขามัโพรง กินอาหารของมัน
 การเคี้ยวเอง อุณหภูมิของร่างกายวัวอยู่ระหว่าง ๓๗.๕ ถึง ๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรือ
 ประมาณ ๙๙ ถึง ๑๐๑ องศาฟาเรนไฮต์ โตเต็มที่แล้วหนักตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง ๓๐๐๐ กิโลกรัม โด-
 กรัมวัวไทยหนัก ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ กิโลกรัม หญ้าเป็นอาหารสำคัญของวัว วันหนึ่งวัวต้องกิน
 หญ้า ๒๐ ถึง ๕๐ กิโลกรัม ใช้เวลาเคี้ยวเอง ประมาณ ๘ ชั่วโมง ก่อนหญ้าที่ช่อก
 ออกมาเคี้ยวเองหนักประมาณ ๙๐ ถึง ๑๒๐ กรัม ใช้เวลาเคี้ยว ๓๐ ถึง ๕๐ วินาที ต้อง
 ใช้น้ำลายในการเคี้ยวอาหารที่เคี้ยววันหนึ่งประมาณ ๕๐ ลิตร

วัวปัจจุบัน

วัวเมืองไทยเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากในเรื่องรูปร่าง เพราะไม่มีใครตั้ง
 หน้าตาดูจะคิดแปดงให้วัวมีรูปร่างผิดแปลกไปเพื่อทำประโยชน์ให้มนุษย์เต็มที่ อย่างในต่าง
 ประเทศ เช่น ทำให้เป็นวัวเนื้อคอมเนื้อมากหรือวัวนมคือให้นมมาก

ในต่างประเทศเมื่อราว ๓๐๐ ปีมาแล้ว ได้มีการคิดแปดงวัวให้มีรูปร่างแปลกไปตาม
 ความมุ่งหมายของมนุษย์ หรือตามอุดมทัศน์ของผู้เลี้ยงคือคิดแปดงให้เป็นวัวเนื้อหรือเป็น
 วัวนม และเป็นที่น่าพอใจ และนม พุดถึงเรื่องนักเจาะจะต้องกล่าวถึงนักเลี้ยงวัวสำคัญของ
 โลกคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อนายโรเบิร์ต เบ็คเวดด์ ท่านผู้นี้เป็นคนแรกที่เริ่มงานการเลี้ยง
 วัวเนื้อ โดยมีวิธีการที่เป็นแบบฉบับอันดี มีหลักการ ๓ อย่าง คือ

- ๑. วางหลักเกณฑ์เป้าหมายไว้แน่นอน เช่น วัวเนื้อจะต้องดำด้นมีเนื้อมาก

ชาตินี้ ถ้าคัวหน้าทึบ โตเร็ว มีลูกได้เร็ว

๒. แจกจ่ายพ่อวัวที่เห็นว่าดีไปให้เพื่อนบ้าน เมื่อผสมได้ลูกแล้วถ้าลูกมีรูปร่างดีเหมือนพ่อก็ขอพ่อกลับมาใช้เอง

๓. ทำการผสมวัวที่คิดไว้แล้วว่าดีที่สุดเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ เช่นผสมใกล้ชิดเกินไป

โดยหลักการเหล่านี้ทำให้นายเบ็คเวดผสมวัวเหนือชนิดดีกว่าใคร ๆ อย่างรวดเร็วและคนอื่น ๆ ก็ต้องมาเขาเป็นตัวอย่าง วิธีการนี้มิใช่ใช้ได้เฉพาะในเรื่องการผสมวัวเท่านั้นแต่ใช้ได้สำหรับการผสมสัตว์ชนิดอื่น ๆ ด้วย

นอกจากจะปรับปรุงการผสมพันธุ์วัว การให้อาหารก็ควรเริ่มทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยอาศัยความรู้จากวิทยากรต่าง ๆ มาช่วยเป็นเครื่องมือเช่นวิชาสัตววิทยา วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาคำนวณ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้วัวทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นพยายามทำให้วัวเป็นโรงงานผลิตเนื้อ ผลิตนมมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ให้มากที่สุด

วัวพันธุ์นมเวदानมหลายพันธุ์ด้วยกันคือ พันธุ์ที่แพร่หลายที่สุดได้แก่พันธุ์ชาวดำ ซึ่งเรียกกันหลายชื่อ บางทีเรียก ไฮลด์ไคน์ฟรีเซียน ในฮอลแลนด์เรียกว่าฮอลแลนด์โพแลนด์ในเดนมาร์กเรียกว่า เดนิชแบดด์กแอนไวท์ นอกจากพันธุ์ชาวดำยังมีพันธุ์เจซี, พันธุ์เกอนซี, พันธุ์แฮซาย, พันธุ์บราวน์สวิตซ์, พันธุ์เรดเดน และพันธุ์ซิมมูทาด (ตัวขาวแดง) ฯลฯ

วัวพันธุ์เนอมี Hereford, Aberdeen angus, Shorthorn ชาดี บรามัน แชนคา เกอทรูดีดี และพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์แท้เหล่านี้เช่น เบรฟอร์ด, บริงกูด, ชาเบอร์ เป็นต้น

พันธุ์เนอพันธุ่มมี Red Poll Milking Shorthorn และบราวน์สวิตซ์รุ่นเก่า

ประโยชน์ของวัว

โบราณย่อมว่าเตียงเบ็ดเตียงโกไวกินไข่ เตียงวัวเตียงควายไว้ใช้งานวัวให้แรงงานในการกสิกรรม และขนสัตว์ เช่นดากด้อ เกวียน บรรทุกต่าง ๆ

ไดเนื้อเป็นอาหาร
ไดหนัง เขา ทำเครื่องอุปโภคเช่นรองเท้า กระเป๋า ได้กระดูกเป็นอาหารสัตว์และเป็นปุ๋ย มูลของมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีสำคัญของลำคณูที่ได้จากวัวอีกอย่างหนึ่งคือ นม ก่อนจะพุดถึงประโยชน์ของมันนมควรจะ

ได้เล่าถึงธรรมชาติของน้ำมันดีก้น้อยก่อนว่านมได้มาจากไหน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

น้ำมันดีนั้นออกมาจากเต้านม และนำเหลืองโดยค่อม ที่มีอยู่ในเต้านมของสัตว์ตัวเมียที่เลี้ยงดูด้วยนมเพื่อเป็นอาหารของลูกอ่อนที่แรกเกิดกินอาหารอื่นไม่ได้ ค่อมก้นน้ำมันควบคุมโดยฮอร์โมนที่ก้นมาจากค่อมที่อยู่ใต้สมอง เรียกว่า ออกซิโคซิน นมมีดีขาว มีน้ำหนักกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีความถ่วงเฉพาะ ๑.๐๓๒ จุดแข็งตัว (Freezing point) -๐.๕๕๘ ดีกรี เซนติเกรดนมของสัตว์ต่างชนิดย่อมมีสัดส่วนประกอบต่าง ๆ กัน (ตามตารางหมายเลข ๑)

นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายเพราะย่อยง่าย มีอาหารทุกอย่างที่ร่างกายต้องการ ถ้ามีนมกินเต็มอกทุกวันเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะไม่เป็นโรคขาดอาหาร โรคขาดอาหารกำลังแพร่หลายในเมืองไทย เมื่อปลายเดือนที่แคว้นคือถึงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมอนามัยประกาศว่าได้สำรวจเด็กนักเรียน ๓๐๐๐ คน ในพระนคร ชนบุรี ปรากฏว่ามีอาการของโรคขาดอาหาร ๓๐๘ คน หรือ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ของเด็กนักเรียนแสดงอาการของโรคขาดอาหาร ถ้ามีอาหารนมในเมืองไทยมากกว่านั้นคงจะไม่มีจำนวนผู้เป็นโรคขาดอาหารมากมายอย่างนี้

นอกจากนมจะมีประโยชน์โดยตัวของมันเป็นอาหารที่พร้อมทุกอย่างแล้ว จากผลการค้นคว้าของ ดร. กมดา ไชโยสิน ได้พบว่า นมที่กินเข้าไปจะช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยโปรตีนได้ดีในพืชให้ย่อยได้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากยิ่งขึ้น

การใช้นมเป็นอาหารเป็นการช่วยเศรษฐกิจ เป็นวิธีการที่ถูกหลักเศรษฐกิจว่าการผลิตอาหารชนิดอื่น จากจำนวนอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์จำนวนเท่า ๆ กัน จำนวนเป็ดยนต์อาหารเหล่านี้มาเป็นนม เป็นอาหารมนุษย์ มีจำนวนมากกว่าอาหารอื่น (ตามตารางหมายเลข ๒) ดังนั้นทุกชาติในโลกจึงพยายามชักชวนผลิตเมืองกินนมให้มาก เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมองดี และประหยัด จำนวนเป็นโรงงานเป็ดยนต์หญ้าซึ่งมีราคาถูกลงมาเป็นนม ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่สุด ไม่มีอาหารอื่นเทียบเท่า

อัตราการดื่มนมของชาติต่างๆ ในโลก

ทั่วโลกถือว่าความอยู่ดีกินดี ของประชาชนวัดกัน ด้วยจำนวนนม ที่มีกินใน ชาติ นั้น ๆ ชาติไหนมีนมกินมาก ผลิตเมืองของชาตินั้นจะมีสุขภาพดี มีการป่วยเจ็บน้อยมีอายุยืนตามตารางประเทศฟินแลนด์มีนมกินมากที่สุดในโลก คือคนละปีละ ๖๓๔ กิโลกรัม คือรวมทั้งเนยแข็ง เนยเหลวไอศกรีม ที่ทำมาจากนมด้วย ชาวฟินแลนด์เป็นชาติที่มีอายุยืนที่สุดในโลก อายุ

๓๐๐ ปี เป็นธรรมชาติของชาวฟินแลนด์ ประเทศไทยเราไม่เคยรวมทั้งหมดของชื่อจากต่างประเทศอันใดด้านกว่าบาทแล้วเฉลี่ยกันคนหนึ่งมีหนึ่งหมื่นกิโลกรัม (ตามตารางหมายเลข ๓) ประเทศไทยต้องตั้งชื่อสินค้ามาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยด้านเศษเมื่อ ๓๐ ปีก่อนมาเป็นเกือบ ๕๐๐ ด้านบาท ในปัจจุบันนับว่าเป็นรายจ่ายยอดใหญ่ของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนควรจะสนใจ

การเลี้ยงวัวนมในแถบร้อนครั้งก่อนนั้น คือเมื่อ ๒๐-๓๐ ปีก่อน ไม่มีใครทำได้จึงทำให้พากันเชื่อไปว่าเป็นเพราะอากาศร้อน วัวที่ให้นมมาก ๆ เป็นวัวมาจากประเทศหนาวแต่มาบดนมประเทศในแถบร้อนหลายประเทศเกือบทุก ประเทศ สามารถเลี้ยงโคนม จากประเทศหนาวกันได้แล้ว เพราะว่าได้พบว่าที่แล่วมา ๆ มากทำให้อาหารวัวนมยังไม่ถูกต้อง ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้อาหารแร่ธาตุ

ประเทศในแถบร้อนมีฝนตกหนัก แร่ธาตุในดินหลายอย่างถูกน้ำฝนชะล้างไปทำให้แร่ธาตุมีระดับต่ำจนวัวไม่สามารรถอยู่ได้ในระดับต่ำเช่นนั้น เช่นธาตุทองแดง โคบอลต์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุทองแดงวัวมีความต้องการธาตุนี้สูงกว่าสัตว์อื่น ๆ เห็นได้จากระดับของทองแดงที่มีโดยปกติในคับของวัวมีถึง ๗๗ ส่วนในล้านส่วน มีมีเพียง ๓๕ ส่วนในล้านส่วนต่อกรัม ๕๓ ส่วนในล้านส่วน วัวเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติต้องการแร่ทองแดงสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ ในน้ำนมโคทุก ๆ ลิตร จะมีทองแดงอยู่ประมาณ ๕๐๐ ไมโครแกรม

เมื่อได้แก้ไขเรื่องอาหารแร่ธาตุแล้วการเลี้ยงวัวนมในเมืองร้อนหลายประเทศ จึงได้เริ่มขึ้น (ยกเว้นประเทศไทย) ประเทศเพื่อนบ้านของเราเริ่มทำกันแล้วทั้งสิ้น ปีติป็นตั้งทุนกว่า ๕๐๐ ด้านบาทเมื่อต้นปี ๒๕๑๔ นี้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

เพื่อจะให้เห็นว่าในเมืองไทยคนไทยเลี้ยงวัวนมได้เหมือนกัน เช่นที่บริษัท เอ็ด. อาร์. บราเดอร์ มีการเลี้ยงวัวพันธุ์ เรดเคนซึ่งตั้งชื่อมาจากประเทศเดนมาร์ก บริษัท เอ็ด. อาร์. ก็ได้กรณานำวัวนมพันธุ์ เรดเคนมาให้ชมทางโทรทัศน์ พร้อมทั้งแสดงการรีดนมให้ชมด้วย ฟาร์ม น้อยทุ่งหวัดชลบุรี ทำการเลี้ยงวัวมาได้กว่า ๔ ปีแล้ว กำลังขยายกิจการเพิ่มขึ้น

สรุป

เมื่อประเทศเราต้องซื้อนมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และการเลี้ยงวัวนมเชื่อว่าเป็นงานที่สามารถทำได้ในเมืองเรา ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ได้ตั้งมือทำกันแล้วหลายปี

มาแฉะน ประเทศไทยเราควรจะทำหรือไม่ เมื่อไหร่จะลงมือกันเดี๋ยที่ มันไปคิดขดที่ตรงไหนผมขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมไปคิดเป็นการบ้าน หรือจะขอร้องให้จัดรายการในโทรทัศน์ เปิดการสัมภาษณ์เรื่องนอกดึกครังก็อาจจะพอทำได้ ถ้าหากท่านผู้ชมทั้งหลายมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้

สวัสดิ

ตารางที่ ๑ ส่วนประกอบของน้ำนมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ชนิดสัตว์	น้ำ	โปรตีน	ไขมัน	น้ำตาล	แร่ธาตุ
สุนัข	๘๐.๑๐	๗.๓๐	๘.๕๐	๒.๘๐	๑.๓๐
สุกร	๘๒.๐๒	๖.๒๒	๖.๗๗	๕.๐๒	๐.๘๗
แกะ	๘๒.๘๐	๕.๕๕	๖.๒๕	๕.๒๘	๐.๘๕
กระบือ	๘๒.๑๕	๕.๗๘	๗.๕๕	๕.๘๓	๐.๘๓
แพะ	๘๗.๑๕	๓.๗๓	๕.๐๘	๕.๒๐	๐.๗๘
โค	๘๗.๘๐	๓.๑๓	๓.๖๕	๕.๕๐	๐.๗๒
ม้า	๘๘.๐๕	๒.๖๘	๑.๕๘	๖.๑๕	๐.๕๓
คน	๘๗.๕๓	๒.๒๕	๓.๗๖	๖.๒๘	๐.๓๑

ตารางที่ ๒ อาหารที่เลี้ยงสัตว์ ๑๐๐ ปอนด์

เปลี่ยนมาเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ได้ดังนี้

ชนิดสัตว์	ผลิตภัณฑ์ขายได้ ปอนด์	อาหารสำหรับมนุษย์ ปอนด์
โคนม (น้ำนม)	๓๓๘.๐	๓๘.๐
สุกร (เนื้อสุกร)	๒๕.๐	๓๕.๐
ลูกโค (เนื้อลูกโค)	๓๖.๕	๘.๑
ไก่ (ไข่ไก่)	๑๘.๖	๕.๓
ไก่ (เนื้อไก่)	๑๕.๖	๕.๒
โคเนื้อ (เนื้อโค)	๘.๓	๒.๘
แกะ (เนื้อแกะ)	๗.๐	๒.๖

ผลเมืองหนึ่งคนของประเทศต่าง ๆ ใช้นมเป็นอาหารเฉลี่ย

ในเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๙) ตามลำดับจากมากหาน้อย (จากเอกสาร F.A.O)

	เฉลี่ยคนละปีละ	
	กิโลกรัม	กิโลกรัม
๑. ฟินแลนด์	๖๑๔	กิโลกรัม
๒. นิวซีแลนด์	๕๙๘	”
๓. คานาดา	๔๖๖	”
๔. สวิตเซอร์แลนด์	๔๖๓	”
๕. ฮอลแลนด์	๔๕๙	”
๖. เดนมาร์ก	๔๕๕	”
๗. เบลเยียม	๔๒๗	”
๘. เดนมาร์ก	๔๒๕	”
๙. นอร์เวย์	๓๙๗	”
๑๐. อังกฤษ	๓๙๑	”
๑๑. เยอรมันตะวันตก	๓๗๓	”
๑๒. เนเธอร์แลนด์	๓๕๖	”
๑๓. โปแลนด์	๓๔๐	”
๑๔. สหรัฐอเมริกา	๓๒๐	”
๑๕. ฝรั่งเศส	๒๙๒	”
๑๖. ฮอลแลนด์	๒๘๒	”
๑๗. อิตาลี	๒๗๐	”
๑๘. สหภาพแอฟริกาใต้	๒๖๙	”
๑๙. ญี่ปุ่น	๒๕	”
๒๐. ไทย	๑	”